



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ



โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
๑๑๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๑๒๐
 ๐๕๖-๘๗๗๕๔๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๖ (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

บัดนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อนำไปปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางของการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายเงินรายละเอียดย่างกว้างแบบท้ายประกาศฉบับนี้ และสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khokmor.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายประสาท บุญส่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

คำกล่าวนำ

แผนการดำเนินงาน เป็นแผนที่รวบรวมแผนงานโครงการกิจกรรม ที่ดำเนินจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ในแต่ละปีงบประมาณ เป็นแผนต่อเนื่องมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ได้รวบรวมแผนงานโครงการต่างๆ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งที่เป็นงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกหม้อ ที่ดำเนินการโดย งบประมาณของหน่วยงานอื่น ที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ มาจัดทำแผนการดำเนินงานขึ้น เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ของแต่ละปีงบประมาณ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกหม้อ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ส่วนราชการทุกภาคส่วน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผน ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับนี้ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จักได้นำแผนการดำเนินงานนี้ไปปฏิบัติ เพื่อความผาสุกของ ประชาชนในท้องถิ่นตำบลโคกหม้อ ต่อไป

อนุมัติ

(ลงนาม)

(นายประสพ...บุญส่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

คำนำ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียดโครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลตัวอย่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ทั้งที่ปรากฏอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแผนงานเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารด้วย

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๓
ส่วนที่ ๒ บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๑)	๕
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.๐๒)	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
แผนงานเคหะและชุมชน	๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	
แผนงานการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๑๐
แผนงานการศึกษา	๑๒
แผนงานสาธารณสุข	๑๔
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๖
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมฯ	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๘
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
แผนงานการเกษตร	๒๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒๑
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผด.๐๒/๑)	
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน	๒๓
ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	๒๔

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาในช่วง ๔ ปี (๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๐๓/ว ๖๒๔๗ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวผลการทำงานแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

๒. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๓. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

๓.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

๓.๒ โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๓ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

๓.๔ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๕ โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

๑.๓ ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๖ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๓.๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่น ๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ขั้นตอนที่ ๒ การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ และหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึงนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำเนินงานจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย ๑) บทนำ ๒) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ๓) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ๔) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย ๑) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.๐๑) ๒) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.๐๒) ๓) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

ขั้นตอนที่ ๓ การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงาน ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย ๓๐ วัน

๑.๔ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

๑. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
๒. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
๕. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
๖. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้อย่างถูกต้อง

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

๒.๑ บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. ๐๑)

แบบ ผด. ๐๑ เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. ๐๑ นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยละ (๑๐๐)

๒.๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. ๐๒)

แบบ ผด. ๐๒ เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท) /สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.

๒.๓ บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. ๐๒/๑)

แบบ ผด. ๐๒/๑ เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

ยุทธศาสตร์ แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๒	๒๖	๓,๘๑๓,๐๐๐	๒๕	
รวม	๑๒	๒๖	๓,๘๑๓,๐๐๐	๒๕	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๒	๔	๔๐,๐๐๐	๐	
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๓	๖	๖,๙๙๗,๒๐๐	๔๗	
๒.๓ แผนงานการศึกษา	๖	๑๓	๒,๓๙๒,๕๖๐	๑๖	
๒.๔ แผนงานสาธารณสุข	๔	๙	๒๘๓,๐๐๐	๒	
๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๖	๓๓๐,๐๐๐	๒	
รวม	๑๘	๓๘	๑๐,๐๔๒,๗๖๐	๖๗	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม					
๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๖	๑๖๘,๐๐๐	๑	
รวมทั้งสิ้น	๓	๖	๑๖๘,๐๐๐	๑	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย					
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๑๕	๒๓๕,๐๐๐	๒	
รวมทั้งสิ้น	๗	๑๕	๒๓๕,๐๐๐	๒	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๒	๔	๒๐,๐๐๐	๐	
รวมทั้งสิ้น	๒	๔	๒๐,๐๐๐	๐	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี					
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๑๓	๓๔๘,๐๐๐	๒	
รวมทั้งสิ้น	๖	๑๓	๓๔๘,๐๐๐	๒	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง													
๒	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ พิวส์ หม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง													
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษา และปรับปรุงครุภัณฑ์ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	ค่าวัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการดำเนินงานกิจกรรมของอบต. หรืออื่น ๆ	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง													
๕	ค่าวัสดุการประปา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง													
๖	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๗	โครงการซ่อมแซมที่ทำการ อบต.โคกหม้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมที่ทำการ อบต.โคกหม้อ ฯลฯ	๑๑๖,๖๐๐	อบต.โคกหม้อ	กองช่าง														
๘	โครงการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ	๑๘๖,๔๐๐	อบต.โคกหม้อ	กองช่าง														
๙	ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง														
๑๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหนองลาดใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองลาดใหญ่ โดยทำการปรับแต่งพื้นที่รอบบริเวณหนองลาดใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนคสล. สายบ้านเนิน - บ้านอ้อมราชพงษา หมู่ที่ ๓	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑,๘๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง															
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแสงประสิทธิ์ - บ้านกบละคร หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑,๐๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกหม้อ	กองช่าง															
รวม		๑๒	๓,๘๓๐,๐๐๐																	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับเยาวชนและประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ให้กับเยาวชนและประชาชน	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๒	การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีและสถาบันครอบครัว	๒๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ	๕,๗๕๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	๑,๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์	๔๓,๒๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติหรือการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในเขตตำบลโคกหม้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน	๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด				↔									
๒	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ	๒๐๖,๐๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักงานปลัด	←												→
๓	เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	๗๑,๔๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สำนักงานปลัด	←												→

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนา ประเพณีท้องถิ่นและงานรัฐพิธีต่าง ๆ	๑๐๐,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด														
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	๑๘,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด														
๓	อุดหนุนวัดโคกหม้อ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการวัดโคกหม้อในงานประเพณีลอยกระทง	๕๐,๐๐๐	วัดโคกหม้อ	สำนักงานปลัด														
รวม		๓	๑๖๘,๐๐๐																

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย

๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๒	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชุมแสง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการฝึกอบรมทบทวนอปพร.	๒๕,๐๐๐	อำเภอชุมแสง	สำนักงานปลัด													
๓	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติราชการให้อปท.	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกต้นไม้ ปลูกป่า ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๒	โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
รวม		๒	๒๐,๐๐๐															

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ.๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและกิจกรรมต่าง ๆ	๑๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชน	๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑-๘ ตำบลโคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการเลือกตั้งของอปท.	๓๐๐,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๔	ค่าสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑๘,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๕	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
๖	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ของอบต.โคกหม้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรม	๒๕๐,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													
รวม		๖	๓๕๘,๐๐๐															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๙. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

๙.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๕,๕๐๐ บาท (มอก.)	๑๑,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด															
๒	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจกใสแบบสูง	เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อตู้เหล็กจำนวน ๒ ตู้ ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท	๑๒,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด															
๓	ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลินชัก	เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๔ ลินชัก จำนวน ๑ ตู้	๗,๙๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด															
๔	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๒๒,๐๐๐ บาท	๔๔,๐๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด กองคลัง															
๕	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	เพื่อจ่ายเป็นการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๗,๙๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด															

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ

๙. ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

๙.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๑			พ.ศ. ๒๕๖๒									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒๗,๗๐๐	อบต.โคกหม้อ	สำนักงานปลัด													